

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MONO - มาแบบนี้ จัดไป (ตัวที่ 6)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ แล้ว ก็ยังคงเกรงใจอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ไม่ใช่จะเกรงใจใครหรอกนะ

แค่เกรงใจแนวต้านใกล้ๆ 4.60-4.64 นี้แหละ จะมีทุบให้สาหัสหรือไม่ ก็ต้องว่ากันไปตามสัญญาณเทคนิค แต่เมื่อมองโครงสร้างใหญ่ๆ แล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะมองในเชิงบวก แถมนั้นแนวโน้มที่น่าสนใจมาก ๆ เอาด้วย... เรียกว่า ถ้าผ่านระดับ 4.60-4.64 ไปได้ ก็เจอกัน 5.00 นั้นแหละ แล้วถ้าขึ้นระดับ 5.00 ได้อีกละ ยังไงไปได้ถึงไหน แล้ว 5.00 จะขึ้นได้หรือไม่... อันนี้แหละครับ ถึงต้องจับตาดูกันไปที่ละขั้น เรียกว่า อย่าให้พลาด หรืออย่าปล่อยเสียล่ะ... หุ่นหลายๆ ตัวในระยะนี้ จะออกอาการ “เขย่า” อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเขย่าด้วยมือหรือจะเขย่าเอาของ ก็บอกไม่ได้ แต่ถ้าตัวที่ทำงานติดตามอย่างต่อเนื่อง ท่านอาจจะรู้ด้วยใจไม่ยาก เรียกว่า อ่านแกมออกหรือ อ่านแกมขาดนั่นเอง... แต่ก็ยังมีบางท่านรู้สึกจริงใจว่านั่น ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่หากจะเป็นเราๆ ท่านๆ ทั่วไป หรืออย่างเหนือเมฆเองที่ไม่รู้จะไรขนาดนั้น ก็ต้องว่ากันไปตามเกมเทคนิค และตามกันไปทีละขั้นแบบที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ... หากหุ่นจะดีจะดั้น หรือเล่นตัวหนัก ก็เลิกคบ เลิกสนใจไปก็เท่านั้น ตัดขาดจากกันไปเลยก็ดี หรือ จะแค่เลิกชั่วคราว แล้วพอนิสัยดี ก็คบกันใหม่ ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่านั่นแหละครับ ควรจะมองคลื่นใหญ่ๆ ไว้บ้างก็ดี อย่าไปมองคลื่นเล็กๆ หรือฟองคลื่นใหม่มากเกินไป... การปรับตัวลงเล็กๆ น้อยๆ ในขาขึ้นใหญ่ๆ ถ้าเราเห็นไหว หรือแกว่งตามแล้วละก็ การจะหวังกำไรใดๆ ก็อาจจะยากหน่อย ละ... แต่ถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรสั้นๆ ก็ว่าไป

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว มีไม้ไหนๆ ซ่อนอยู่ในขาขึ้นเหมือนกันนะ แต่ก็นั่นแหละครับ

ในเมื่อสัญญาณจากเครื่องมือหลัก ยังบอกว่า เป็นกระทิง หรือเป็นแนวโน้มขาขึ้นยาวๆ ได้ ก็คงกลัวทำไม

แนวรับ : ... 4.54-4.50 ก็คงต้องเก็บแล้วละ เอาเป็นว่า **อย่าหลุด 4.4** พอ

เป้าหมาย : ... คาดว่า 4.60-4.64 น่าจะผ่าน ดังนั้น **มองเป้าหมาย 4.8-5.0**

Price Chart...(MONO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MONO... การเรียงตัวของเส้น MA. ตามหลักของ Bullish Pattern in MA. นั้น เริ่มจากราคา 4.2 ซึ่งนั้นก็ต้องว่ากันตามสถิติ หุ่นต่ำกว่า 10.0 จะมีเป้า หรือคาดหวังการขึ้นได้ในระยะกลางๆ ที่ระดับ 8+/- (ตรงๆ ก็ 8.20) หรือ ราคา 8.00-8.20 เป็นเป้าที่จะมองไว้ในการลงทุนระยะกลางๆ ขึ้นไป... แต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ในระหว่างทางหนอยกว่า ถ้าขึ้นไปยืน 5.0 ได้อย่างมั่นคง จะยืนยันเป้าหมาย 8+/- ได้ต่อไป ถึงต้องบอกเป้าไว้ก่อนว่า เราจะหวังที่ระดับ 4.8-5.0 ว่าจะย่อตัวไหม แล้วย่อตัวยังอยู่ในแนวโน้มสัญญาณของการเป็นกระทิงอยู่หรือไม่... 4.80-5.0 ขายไปก่อนแล้วอ่อนตัว ถ้าสัญญาณกระทิงยังดีอยู่ ก็ต้องรับกลับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน